

Giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình nhận nuôi trẻ em

05 Tháng Sáu, 2024 [Yêu cầu truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đang đầu tư 22 triệu USD trong vòng ba năm để giúp những người nuôi dưỡng, họ hàng và những người chăm sóc khác đang chăm sóc trẻ em trong sự bảo trợ của chính phủ.

Cha mẹ nuôi và người có quan hệ họ hàng có vai trò quan trọng trong giúp đỡ người trẻ được bảo trợ bởi chính quyền duy trì kết nối với anh chị em, văn hóa và cộng đồng của các em, nhưng chi phí sinh hoạt tăng đồng nghĩa với việc những người nuôi dưỡng phải đối mặt với sự gia tăng áp lực tài chính để trang trải các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như đồ ăn và quần áo.

Để giảm bớt áp lực tài chính cho người chăm sóc nhận nuôi dưỡng và họ hàng, và đáp lại sự ủng hộ mạnh mẽ của họ, Alberta đang điều chỉnh các mức hỗ trợ khác nhau cho người chăm sóc, có hiệu lực từ 1 tháng Sáu. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho gần 7,000 người chăm sóc trên khắp tỉnh và 10,000 trẻ em, thiếu niên và người trẻ mà họ đang chăm sóc và đảm bảo họ có thể tiếp tục mang đến một mái nhà ổn định và yêu thương cho trẻ em và các thanh thiếu niên dễ bị tổn thương cần một chỗ ở an toàn. Các gia đình hoặc nhận nuôi hoặc trở thành người giám hộ riêng cho trẻ em được chính quyền bảo hộ cũng được hưởng những tác động tích cực từ các thay đổi này.

“Người chăm sóc nuôi dưỡng và họ hàng mở cửa trái tim và ngôi nhà của mình để mang đến cho những người trẻ này sự kết nối và trợ giúp mà các em cần để phát triển và tìm kiếm thành công. Sự đầu tư này nghĩa là những gia đình chăm sóc có thể bớt lo lắng về tài chính và tập trung vào điều mà họ giỏi nhất: cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một nền tảng vững chắc cho tương lai.”

Searle Turton, Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình

Người chăm sóc tạm thời và lâu dài đã được tăng 4.2 phần trăm trong tháng Sáu cho mức trợ cấp duy trì cơ bản, trợ cấp kỹ năng, cũng như là phí trông trẻ và công tác phí.

Mức tăng này phù hợp với mức tăng của các chương trình chính phủ khác, bao gồm Phúc lợi Gia đình và Trẻ em Alberta, Thu nhập đảm bảo cho Người khuyết tật nặng (AISH), Hỗ trợ Thu nhập và Phúc lợi Người cao niên Alberta.

Sự đầu tư mới này bổ sung thêm hơn 23.6 triệu USD dưới các hình thức hỗ trợ mới và biện pháp ổn định cho người chăm sóc và thanh thiếu niên được bảo trợ đã được thông báo từ Mùa Thu 2023, bao gồm các buổi tư vấn, triển khai chương trình Giới thiệu Người chăm sóc nhận nuôi trẻ, và tăng trợ cấp đào tạo kỹ năng hàng ngày và trợ cấp đặc biệt cho người chăm sóc những người tham gia Chương trình Chuyển tiếp sang Tuổi trưởng thành (đến 22 tuổi).

Sự đầu tư này cũng cải thiện các hoạt động hỗ trợ nhận nuôi mới được thông báo từ mùa xuân 2023 để giúp việc nhận nuôi trẻ dễ dàng hơn cho các gia đình ở Alberta. Những hỗ trợ này bao gồm đầu tư 4 triệu USD mỗi năm trong vòng ba năm để giảm thuế, tăng trợ cấp giúp trang trải cho chi phí nhận nuôi trẻ từ cơ quan được cấp phép, và tăng bảo hiểm y tế cho trẻ em được nhận nuôi trong Alberta.

Thông tin chính

- Hiện có 1.477 người chăm sóc là cha mẹ nuôi, 2.313 người chăm sóc có quan hệ họ hàng, và 3.013 gia đình cung cấp chỗ ở lâu dài thông qua việc nhận nuôi hoặc giám hộ riêng.

Tin tức liên quan

- [Alberta tiếp nhận đơn xin trợ cấp nhận con nuôi](#) (19 tháng Mười hai, 2023)
- [Tăng trợ cấp cho người chăm sóc là cha mẹ nuôi](#) (24 tháng Mười, 2023)
- [Giúp việc nhận con nuôi dễ dàng hơn về tài chính](#) (22 tháng Ba, 2023)
- [Chiến dịch nêu bật các nhu cầu của cha mẹ nuôi](#) (3 tháng Hai, 2023)

Thông tin liên quan

- [Trở thành cha mẹ nuôi](#)
- [Nhận nuôi](#)

Đa phương tiện

- [Xem buổi họp báo](#)

Yêu cầu truyền thông

Ashli Barrett

587-545-8821

Thư Ký Báo Chí, Bộ Dịch vụ Trẻ em và Gia đình